
Skýrsla prófanefndar 
Á tímabilinu var haldinn einn fundur með nefndinni. Þar voru tvö mál á dagskrá: 

Prófanefnd SÍ hélt einn fund á starfsárinu. Tvö mál voru á dagskrá, vitsmunaþroskapróf og 
kortlagning á notkun sálfræðilegra prófa á Íslandi. 

1. Staða stöðlunar á vitsmunaþroskaprófum fyrir leik- og grunnskólabörn 

o Stöðlun á leikskólaútgáfunni (WJ-IVECAD) er hafin. 

o Forprófun á grunnskólaútgáfunni (WJ-IVCOG) er í gangi. 

2. Kortlagning á notkun sálfræðilegra prófa á Íslandi. 

o Tveir BS-nemendur við Háskólann í Reykjavík sendu könnun á sálfræðinga og 
var svörun um 16%. Nemendurnir eru að vinna úr niðurstöðum sem síðan 
verða kynntar nefndinni. Niðurstöður verða notaðar til þess að greina stöðu 
mælitækja á Íslandi þannig að hægt sé að setja forgagnsraða verkefnum sem 
þarf að vinna. 
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